

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
HUỶNH THANH HIỀN

- Họ và tên: **HUỶNH THANH HIỀN**
- Sinh năm: 18/10/1973.
- Quê quán: Xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
- Thường trú: Số nhà 13, đường Nguyễn Trãi, khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời được Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 17 huyện Tân Hưng. Hôm nay được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đơn vị bầu cử số 17 tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nói chung, trong đó có bản thân tôi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở đơn vị liên ranh xã Hưng Hà - Thạnh Hưng; Hưng Điền - Hưng Điền B; Vĩnh Châu A - Vĩnh Bửu; Vĩnh Lợi - Vĩnh Đại; Hưng Thạnh - Vĩnh Châu B - Vĩnh Thạnh - thị trấn Tân Hưng. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến Ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo các cấp và toàn thể, cô bác, anh chị cử tri lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất.

Là người đứng đầu UBND huyện, trưởng thành từ cơ sở, thông qua các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền

làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương do Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cũng là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân cho nên, dù trúng cử không trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách vừa là cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia công tác chỉ đạo, điều hành UBND huyện, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà bà con cử tri quan tâm,... tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng tình hình phát triển KT - XH; tình hình biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực hiện chính sách xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh, giảm nghèo, an sinh xã hội,... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiên phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển KT – XH tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, các hoạt động giám sát HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với việc phát triển tỉnh nhà nói chung, huyện nhà nói riêng. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Long An của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.

4. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

5. Triển khai và thực hiện tốt vai trò là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng; chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực

hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương./.